

CHỈ THỊ

**Về việc tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách
và quản lý đầu tư công năm 2024**

Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND huyện Bình Sơn khóa XII, kỳ họp thứ 16 về dự toán thu phân bổ chi ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Bình Sơn khóa XII, kỳ họp thứ 16 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý thu, chi ngân sách và đầu tư công năm 2024. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo xây dựng kế hoạch chương trình hành động cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế từng cơ quan, đơn vị địa phương, trong đó cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

I. Công tác quản lý thu, chi ngân sách

1. Công tác quản lý thu ngân sách

1.1. Chi cục Thuế huyện

- Trên cơ sở nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 được HĐND huyện và UBND huyện giao, thực hiện giao dự toán thu ngân sách cho các đơn vị thu trong ngành; thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phân tích, dự báo tình hình, những tác động ảnh hưởng đến thu ngân sách trên địa bàn huyện; qua đó xác định nguồn thu còn tiềm năng, lĩnh vực loại thuế còn thất thu để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND huyện chỉ đạo các giải pháp điều hành thu ngân sách trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2024 được giao.

- Tăng cường công tác quản lý, khai thác tốt các nguồn thu; tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh; tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp tăng thu đối với một số lĩnh vực còn dư địa lớn, chống thất thu ngân sách đối với một số lĩnh vực có rủi ro về thuế như: Khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh bất động sản, hoạt động kinh doanh vận tải, thương mại điện tử, các khoản thuế phát sinh vãng lai đối với các công trình, dự án đầu tư...; thường xuyên rà soát các dự án hết thời hạn ưu đãi thuế, các khoản tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ để kịp thời đôn đốc các tổ chức, đơn vị, cá nhân nộp đầy đủ số thuế, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước khi đến hạn nộp;

thường xuyên rà soát, đôn đốc thu kịp thời các khoản truy thu theo kiến nghị Kiểm toán nhà nước ...vào NSNN.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại trụ sở cơ quan thuế để tạo thuận lợi cho người nộp thuế; xây dựng và triển khai hiệu quả phương án xử lý, thu hồi nợ năm 2024; phối hợp chặt chẽ với công an huyện, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trong việc thu hồi nợ đọng thuế; công khai thông tin các đơn vị, cá nhân nợ thuế chây ỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời kiên quyết chuyển sang cơ quan công an huyện một số doanh nghiệp điển hình để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện thu nợ đọng thuế đạt chỉ tiêu Cục thuế tỉnh giao.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế; thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại, tập huấn chính sách thuế mới nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh, phấn đấu hoàn thành 100% đến ngày 31/12/2024.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn theo dõi sát việc thực hiện kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện dự án và thời gian thu tiền sử dụng đất năm 2024 được UBND huyện phê duyệt; dự kiến sát thực tế số tiền thu tiền sử dụng đất theo từng tháng, quý trong năm của từng dự án; kịp thời thông báo cho tổ chức, cá nhân về số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp và triển khai đồng bộ các giải pháp để đôn đốc thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất vào NSNN.

- Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo thu nợ và chống thất thu NSNN để tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cơ quan Thuế, người nộp thuế. Chỉ đạo nâng cao vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn để tư vấn cho Chi cục Thuế về mức doanh thu dự kiến, mức thuế dự kiến của cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế ngay từ đầu năm, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh, thay đổi về quy mô kinh doanh theo sát đúng với thực tế tình hình kinh doanh, nhất là đối với một số lĩnh vực còn có khả năng thất thu như: kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải bằng ô tô, kinh doanh dịch vụ, ăn uống, kinh doanh thương mại điện tử,...; Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền kịp thời đến người dân, doanh nghiệp các chính sách thuế mới, chính sách về triển khai xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn quản lý.

- Định kỳ, chậm nhất trước ngày 10 hàng tháng báo cáo dự kiến số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện theo quy định.

1.2. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn

a. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện: Phối hợp với Chi cục Thuế huyện, Kho bạc nhà nước Bình Sơn thực hiện tổng hợp và báo cáo kịp thời tình hình thu ngân sách nhà nước theo hàng tháng nhất là đối với nguồn thu tiền sử dụng đất.

Trường hợp trong năm nguồn thu ngân sách nhà nước được giao thu không đảm bảo theo dự toán được HĐND, UBND huyện giao; xây dựng phương án điều chỉnh giảm chi ngân sách theo đúng quy định.

b. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Công an huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra thực tế đối với các mỏ đá, đất đồi cát sỏi lòng sông đã được cấp phép, kịp thời ngăn chặn và phát hiện hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định, nhất là các điểm khai thác tự phát.

- Tập trung tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục giao đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo tăng thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trong đó chú trọng nhất là các Khu dân cư do huyện làm chủ đầu tư; chủ động rà soát thời hạn thực hiện các hợp đồng thuê đất, kịp thời làm các thủ tục chấm dứt, kéo dài hoặc ký kết hợp đồng cho thuê mới theo quy định; chuyển thông tin các trường hợp người sử dụng đất được tiếp tục cho thuê đất, gia hạn thời gian thuê đất, hết thời hạn ổn định đơn giá thuê đất cho cơ quan Thuế thông báo đơn giá thuê đất và quản lý thu tiền thuê đất theo đúng quy định phối hợp với chi cục thuế huyện đề xuất các biện pháp thu hồi nợ tiền thuê mặt đất, thuê mặt nước, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tham mưu UBND huyện quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp vi phạm trong việc khai thác khoáng sản, thu hồi đất đối với các dự án mà chủ đầu tư cố tình không chấp hành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai, hoặc cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích,...

c. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện thu nộp đầy đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước; Đồng thời, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức bán đấu giá đối với các tài sản công theo quy định.

d. Kho bạc nhà nước Bình Sơn: Tăng cường công tác kiểm soát chi, kiểm tra và thực hiện thanh toán chứng từ chi đúng chế độ, định mức và đúng theo quy định hiện hành của nhà nước.

e. UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác thu NSNN trên địa bàn; phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách đã đề ra; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh và thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật.

g. Trung tâm truyền thông Văn hóa-Thể thao huyện: Phối hợp Chi cục Thuế huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, nhất là các chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung; công bố danh sách các tổ chức, cá nhân nợ đọng thuế do Chi cục Thuế huyện cung cấp theo quy định của Luật Quản lý thuế và biểu dương các tổ chức cá nhân điển hình thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

2. Công tác quản lý chi ngân sách

- Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện đảm bảo nhiệm vụ chi trong dự toán, đúng nội dung được giao, sử dụng kinh phí được giao theo đúng Luật Ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm các khoản chi; thực hiện đảm bảo Chương trình hành động phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện phối hợp chặt chẽ với Kho bạc nhà nước Bình Sơn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi, đảm bảo chi ngân sách đúng chế độ; thường xuyên theo dõi tồn quỹ ngân sách, quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương và tham mưu UBND huyện điều hành dự toán thu, chi cho phù hợp, kịp thời.

- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, Thanh tra huyện có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao bảo đảm sử dụng ngân sách đúng chế độ, đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Kiên quyết xử lý sai phạm nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thu, chi ngân sách.

- UBND các xã, thị trấn chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính của địa phương theo quy định để đảm bảo cân đối chi ngân sách; bố trí nguồn dự phòng chi ngân sách không thấp hơn mức dự phòng đã được UBND huyện giao để chủ động thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và xử lý các nhu cầu cấp thiết về an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

II. Về quản lý và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024

1. Công tác triển khai thực hiện dự án

- Ngay sau khi được bố trí vốn các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn và các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án, kịp thời đăng ký thông tin dự án tại Sở Tài chính để được cấp mã số dự án làm cơ sở nhập dự toán vào hệ thống Tabmis.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn và các chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024. Chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định pháp luật: Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 và các văn bản có liên quan...

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt phương án, kế hoạch, tiến hành giải phóng mặt bằng và tái định cư trong quý I/2024 đảm bảo điều kiện thi công cho các gói thầu, dự án; tăng cường công tác phối hợp, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh, rút ngắn tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án.

- Các dự án sử dụng chi phí dự phòng chi phải có văn bản thống nhất của cơ quan quyết định đầu tư.

- Việc điều chỉnh dự án chỉ được thực hiện đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Đầu tư công và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách cấp mình để thực hiện.

- UBND huyện không xem xét điều chỉnh tiến độ đối với những gói thầu do nguyên nhân chủ quan, năng lực nhà thầu không đảm bảo làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án, tăng cường giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng, thực hiện cơ chế xử lý hồ sơ đảm bảo đúng thời gian theo quy định, tạo điều kiện tối đa giải quyết thủ tục cho các chủ đầu tư. Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt liên quan dự án đầu tư công so với hiện nay (tập trung vào các khâu, các thủ tục có thời gian dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án).

- Các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về tiến độ thi công, giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành, chất lượng công trình, việc lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công không đảm bảo năng lực; tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý thi công; các dự án phải thực hiện theo mức kế hoạch vốn đã giao; tập trung, quyết liệt tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn ngay từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

2. Công tác đấu thầu qua mạng

- Thực hiện công tác đấu thầu qua mạng đảm bảo yêu cầu theo Luật Đấu thầu năm 2023; Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án căn cứ quy mô dự án được giao làm chủ đầu tư phải tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo quy định, cụ thể như sau:

+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 500 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;

+ Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 95% số lượng gói thầu và tối thiểu 90% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;

+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ

trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND huyện về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công không đảm bảo năng lực, chậm tiến độ vi phạm những điều cấm theo quy định của Luật Đấu thầu và Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017; Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024

- Đến ngày 31/3/2024: Giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành và hoàn trả các khoản tạm ứng, ứng trước được giao kế hoạch vốn đầu năm.

- Đến ngày 30/6/2024: Giải ngân đạt ít nhất là 40% kế hoạch vốn được giao; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 giải ngân phải đạt tỷ lệ 70%.

- Đến ngày 31/7/2024: Giải ngân đạt ít nhất là 50% kế hoạch vốn được giao.

- Đến ngày 31/8/2024: Giải ngân đạt ít nhất là 60% kế hoạch vốn được giao.

- Đến ngày 30/9/2024: Giải ngân phải đạt ít nhất là 70% kế hoạch vốn được giao; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 giải ngân đạt ít nhất là 80% kế hoạch vốn được giao

- Đến ngày 31/10/2024: Giải ngân phải đạt ít nhất là 80% kế hoạch vốn được giao.

- Đến ngày 30/11/2024: Giải ngân đạt ít nhất là 85% kế hoạch vốn được giao; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 giải ngân đạt tỷ lệ 100%.

- Đến ngày 31/12/2024: Giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

4. Tiến độ triển khai thực hiện dự án

- Đối với các dự án quyết toán hoàn trả ứng trước được giao vốn trong năm: Thực hiện hoàn tất thủ tục giải ngân chậm nhất 30 ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền giao vốn.

- Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2024: Tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền thẩm tra phê duyệt theo đúng quy định.

- Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán cho khối lượng hoàn thành đủ điều kiện, phải có

khối lượng và giao dịch với Kho bạc nhà nước để giải ngân vốn chậm nhất trong quý I năm 2024.

- Đối với các dự án khởi công mới năm 2024: Các dự án khởi công mới được giao kế hoạch vốn ngay từ đầu năm phải hoàn chỉnh việc lựa chọn nhà thầu, khởi công chậm nhất trong quý II năm 2024.

- Đối với các dự án thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 còn lại chưa phân bổ: Yêu cầu các cơ quan đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch để tham mưu UBND huyện phân khai kế hoạch vốn trong quý I/2024. Hoàn chỉnh việc lựa chọn nhà thầu, khởi công chậm nhất trong quý II năm 2024.

5. Thanh, quyết toán dự án đầu tư công

Các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán.

6. Nhiệm vụ thực hiện của các cơ quan, đơn vị

6.1. Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án

- Chủ đầu tư, ban quản lý dự án đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo chất lượng công trình, xem chất lượng là ưu tiên hàng đầu ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế dự toán và cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng, tiến độ dự án.

- Lập kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng đấu thầu... đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án.

- Lập kế hoạch tiến độ thực hiện và giải ngân chi tiết cho từng dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, báo cáo UBND huyện (*qua Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện*) chậm nhất đến **ngày 31/01/2024** đối với những dự án được giao vốn đầu năm và trong thời hạn 10 ngày kể từ khi được cấp có thẩm quyền giao quyết định vốn đối với các dự án được phân khai, bổ sung vốn trong năm. Đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, lựa chọn nhà thầu, sớm khởi công công trình. Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, đảm bảo công khai minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm nhằm triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để rút ngắn thời gian thực hiện công trình. Yêu cầu nhà thầu thi công ký cam kết về tiến độ thực hiện theo từng tháng, quý; có phương án đảm bảo nguồn nhân lực để tổ chức thi công các ngày Lễ, Tết, nhất là đối với các công trình trọng điểm, động lực của huyện.

- Tăng cường công tác nghiệm thu từng giai đoạn dự án để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu làm thủ tục ngay để thanh toán với Kho bạc nhà nước. Đẩy nhanh công tác quyết toán công trình khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng thời gian quy định và có biện pháp xử lý nghiêm đối với đơn vị không quyết toán, quyết toán chậm, gây ảnh hưởng đến công tác bố trí và thanh toán kế hoạch vốn.

- Theo dõi chặt chẽ thường xuyên cập nhật kế hoạch thực hiện – giải ngân của từng dự án/ gói thầu để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất biện pháp xử lý. Chủ động đề xuất, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện) giảm vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chuyển sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm.

- Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng, các đơn vị báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tháng báo cáo, đồng thời phải có số liệu ước giá trị giải ngân cho tháng tiếp theo gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện.

- Định kỳ 06 tháng và hàng năm, trước ngày 05 tháng 7 năm kế hoạch và trước ngày 20 tháng 02 năm sau năm kế hoạch, lập báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn gửi Kho bạc Nhà nước Bình Sơn, trong đó phân loại cụ thể số dư tạm ứng quá hạn chưa được thu hồi đến thời điểm báo cáo, nêu các lý do, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hồi số dư tạm ứng quá hạn (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý.

- Cam kết cụ thể về tiến độ hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng từng khu vực của dự án phù hợp và đồng bộ với tiến độ thi công. Kịp thời báo cáo và đề xuất UBND huyện các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; phối hợp tổ chức triển khai quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đảm bảo tiến độ giải ngân cho các dự án.

6.2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

- Tham mưu UBND phê duyệt các gói thầu phải đảm bảo đúng theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ kế hoạch và Đầu tư; báo cáo UBND huyện danh mục tổng hợp các gói thầu đấu thầu qua mạng trên địa bàn huyện trước ngày 15/02/2024, đồng thời có trách nhiệm theo dõi đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện lựa chọn qua mạng của các cơ quan, đơn vị và các chủ đầu tư theo đúng quy định của Luật Đấu thầu.

- Hàng quý, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ nội dung để chủ động tham mưu UBND huyện tổ chức họp đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2024 và các cuộc họp khác theo yêu cầu của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

- Trên cơ sở kế hoạch thực hiện và giải ngân của từng dự án do chủ đầu tư đăng ký, tổng hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tham mưu trình UBND

huyện ban hành kế hoạch về tiến độ giải ngân chi tiết cho từng dự án, từng chủ đầu tư; thời gian hoàn thành **chậm nhất ngày 15/02/2024**.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị. Tổ chức họp giao ban hàng tháng về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phần đầu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 được giao. Chủ động tham mưu UBND huyện trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn đối với dự án có tỷ lệ giải ngân không đạt tiến độ (*không chờ đề nghị của chủ đầu tư*), trong đó đề xuất cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp để bổ sung sang các dự án đủ điều kiện, có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ưu tiên điều chuyển cho các dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2024.

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, ước số giải ngân chậm nhất trong ngày 05 của tháng tiếp theo.

- Tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi theo đúng thời gian quy định, đồng thời tham mưu UBND huyện công khai các công trình chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và tham mưu UBND huyện phê bình các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

6.3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

- Thực hiện thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật đảm bảo theo đúng quy định.

- Thực hiện công tác kiểm tra trước khi nghiệm thu và thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình cho các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư.

6.4. Kho bạc Nhà nước Bình Sơn

- Thực hiện thanh toán vốn cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc (*khi nhận đủ hồ sơ theo quy định*); phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

- Tiếp tục đổi mới quy trình kiểm soát chi rút ngắn thời gian thanh toán đúng thời hạn quy định; đẩy nhanh điện tử hóa hồ sơ thủ tục của các đơn vị sử dụng ngân sách. Đổi mới cơ chế kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước; tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thuận lợi trong việc giải ngân thanh toán và hoàn ứng vốn đầu tư.

- Định kỳ 06 tháng và hàng năm, trước ngày 10 tháng 7 năm kế hoạch và trước ngày 28 tháng 02 năm sau năm kế hoạch, lập báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, trong đó, phân loại cụ thể số dư tạm ứng quá hạn chưa được thu hồi đến thời điểm báo

cáo, nêu các lý do, khó khăn vướng mắc trong quá trình thu hồi số dư tạm ứng quá hạn (*nếu có*) và đề xuất biện pháp xử lý.

- Định kỳ ngày 01 hàng tháng (*hoặc khi có chỉ đạo đột xuất của UBND huyện*) gửi kết quả giải ngân kế hoạch vốn cho Phòng Tài chính – Kế hoạch để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND huyện, các Sở có liên quan theo quy định.

6.5. Các cơ quan, đơn vị có liên quan: Thực hiện rút ngắn tối đa thời gian thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nhiệm vụ được phân công, hướng dẫn thực hiện và tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

6.6. Trường hợp trong năm có dự án thuộc phạm vi quản lý chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trên 12 tháng thì xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định (*trừ trường hợp có lý do chính đáng và được người có thẩm quyền đồng ý*).

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN và tổ chức CT-XH huyện;
- Các cơ quan thuộc Khối Đảng;
- Các phòng ban, thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP. HĐND&UBND: C, PCVP, CVXD;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tường Duy